

Số: 268 /LĐTBXH-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

V/v trả lời kiến nghị cử tri
tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

Giữ... ngay... 10/3...

Kính chuyển: Y. III. 7. CNX. a Chanh Cưng

Kính gửi: Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 22/12/2014 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 10247/VPCP-V.III của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII, về các vấn đề cử tri nêu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo như sau:

1. Cử tri đề nghị nhà nước xem xét mở rộng đối tượng các hộ thuộc diện trung bình ở vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo như: hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh... Vì trên thực tế khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa hộ trung bình với hộ cận nghèo và hộ nghèo là không nhiều. Qua đó hạn chế những thắc mắc, so bì trong nhân dân (*Cử tri tỉnh Yên Bái*).

Do nguồn lực có hạn nên hiện nay nhóm hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình mới được nhà nước hỗ trợ tham gia Bảo hiểm Y tế theo Quyết định số 32/2004/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí hộ gia đình lâm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 để làm cơ sở hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế.

Định hướng chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 sẽ tập trung các giải pháp tác động đến đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến của cử tri để cùng với các Bộ, ngành nghiên cứu về các chính sách hỗ trợ hộ có mức sống trung bình phù hợp với các quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách trong thời gian tới.

2. Cử tri đề nghị Nhà nước sớm giải ngân kinh phí hỗ trợ cho người có công xóa nhà dột nát theo Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (*Cử tri tỉnh Thái Bình*)

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, theo thẩm quyền được giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các địa phương để rà soát và thẩm định danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

Về kiến nghị sớm giải ngân kinh phí hỗ trợ, đề nghị cử tri liên hệ với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng để được trả lời.

3. Đề nghị cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam nhằm đề phòng tình trạng tiêu cực như: nợ tiền lương công nhân... (Cử tri tỉnh Trà Vinh)

Theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật Lao động thì người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương thì năm 2013 có 22 tỉnh, thành phố với 76 doanh nghiệp nợ 80,2 tỷ đồng tiền lương của 10.017 người lao động; năm 2014 có 19 tỉnh, thành phố với 95 doanh nghiệp nợ 32,632 tỷ đồng tiền lương của 5.340 người lao động.

Nguyên nhân do các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ không trả được lương, đồng thời có một số doanh nghiệp FDI hoạt động kinh doanh không lành mạnh, nhằm mục đích trục lợi thông qua huy động vốn của các tổ chức tín dụng, đưa lao động nước ngoài vào Việt nam, bán lại dự án ... khi không đạt mục tiêu đã bỏ trốn về nước. Nhưng do công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương còn yếu, không phát hiện kịp thời dấu hiệu vi phạm.

Vì vậy, đề nghị cử tri kiến nghị với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời xử lý các vi phạm.

4. Cử tri cho rằng chính sách xóa đói, giảm nghèo thời gian qua đạt được những thành tựu đáng khích lệ, song không đồng đều và chưa bền vững, các chính sách còn mang tính dàn trải và cào bằng. Bên cạnh đó, một số đối tượng còn có ý thức trông chờ, ỷ lại các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Do đó, đề nghị Chính phủ nên có chính sách hỗ trợ hợp lý cần phân biệt những trường hợp nghèo nhưng chí thú làm ăn và những trường hợp lười lao động nhằm tập trung nguồn lực, đảm bảo thoát nghèo bền vững (Cử tri tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 24 tháng 6 năm 2014 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đến năm 2020; Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2324/QĐ-TTg ban hành kế hoạch hành động triển khai Nghị Quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đến năm 2020, trong đó chỉ đạo điều chỉnh theo hướng tập trung chính sách, nguồn lực, khắc phục sự chông chéo, trùng lặp.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững; nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Định hướng các chính sách giảm nghèo giai đoạn tới theo hướng: có phân loại mức độ hỗ trợ theo hướng ưu tiên cho các đối tượng khó khăn nhất, hạn chế các hình thức hỗ trợ cho không, chuyển sang hỗ trợ có hoàn trả, có điều kiện, có thời gian để không tạo sự ỷ lại vào chính sách; tạo môi trường, cơ sở hạ tầng để

người dân có điều kiện tổ chức sản xuất, cải thiện đời sống, từng bước nâng cao thu nhập.

5. Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành cho một số huyện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (Cử tri tỉnh Đắk Lắk, Sơn La)

Tới thời điểm hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân một số tỉnh, trong đó có tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Sơn La về việc xem xét, trình Chính phủ bổ sung một số huyện vào danh mục các huyện nghèo được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ý kiến của các Bộ, ngành đều thống nhất quan điểm: Trong thời điểm khó khăn của ngân sách hiện nay, trước mắt cần tập trung nguồn vốn cho những huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và các huyện hưởng cơ chế hỗ trợ bằng 70% so với các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ thời gian trước mắt sẽ chưa xem xét bổ sung thêm huyện nghèo. Hiện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

6. Đề nghị Chính phủ xem xét, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số “gìn giữ bản sắc dân tộc” vào Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ để tạo điều kiện cho các huyện nằm trong diện 30a thực hiện được mục chi trên (Cử tri tỉnh Quảng Nam).

Chính sách “Gìn giữ bản sắc Dân tộc” theo kiến nghị của cử tri nằm trong các nhiệm vụ thường xuyên do Ủy ban Dân tộc phụ trách quản lý và tổ chức thực hiện theo chức năng được giao. Mặt khác, trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách liên quan đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

7. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn xử lý những doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động và nộp 2% phí Công đoàn (Cử tri tỉnh Cà Mau)

Về việc xử lý những doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (có hiệu lực từ 10/10/2013).

Về việc xử phạt đối với hành vi không nộp 2% phí Công đoàn: Hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 95/2013/NĐ-CP. Các hành vi vi phạm pháp luật công đoàn cũng đang được nghiên cứu đưa vào dự thảo Nghị định này.

8. Kiến nghị Chính phủ xem xét, phong tặng danh hiệu "Dũng sĩ vượt Trường Sơn" đối với những chiến sĩ tham gia xây dựng đường Trường Sơn trước ngày ký kết Hiệp định Paris (27/01/1973) (Cử tri tỉnh Cà Mau)

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, theo mức độ đóng góp, công lao cống hiến, hy sinh của đối tượng và cân đối trong mặt bằng chính sách nói chung.

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã quy định 12 diện đối tượng là người có công với cách mạng, không phân biệt là thuộc lực lượng nào, nếu đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì đều được công nhận và được hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Việc phong tặng danh hiệu "Dũng sĩ vượt Trường Sơn" thuộc thẩm quyền nghiên cứu, xem xét của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương), đề nghị cử tri gửi kiến nghị tới các cơ quan trên để được trả lời.

9. Cử tri lo lắng cho năng suất lao động trung bình của nước ta thấp hơn các nước trong khu vực...tiềm ẩn nhiều rủi ro về sự phát triển về kinh tế, dẫn tới tụt hậu so với các nước về nhiều mặt. Cử tri đề nghị Chính phủ cần điều hành linh hoạt, rõ ràng để tăng năng suất lao động của nước ta (cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

1. Về năng suất lao động trung bình của nước ta thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn tới tụt hậu so với các nước.

Năng suất lao động (NSLĐ) của một nước được tính bằng tổng thu nhập quốc nội (GDP) chia cho số lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Theo công bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) mới đây, năm 2013 năng suất lao động của Việt Nam quy đổi theo giá cố định 2005 PPP đạt 5.440 USD/lao động, bằng 1/18 năng suất lao động của Singapore, 1/6,5 so với Malaysia, 1/3 của Thái Lan; trong khu vực ASEAN, hiện tại năng suất lao động của Việt Nam chỉ cao hơn Myanmar, Campuchia và đang xấp xỉ với Lào.

Theo tính toán của tác giả Vũ Minh Khương trình bày tại hội thảo do ILO-Tổng Cục thống kê- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức, giả sử tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam vẫn giữ tốc độ tương đương trung bình trong giai đoạn 2007- 2012, khoảng 4% và các nước so sánh không tăng năng suất lao động trong tương lai (coi bằng không) thì năng suất lao động của Việt Nam đạt mức năm 2012 của Indonesia vào năm 2028, của Thái Lan vào năm 2038, thậm chí đến năm 2060, Việt Nam vẫn sẽ không đạt mức năng suất lao động của Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Singapore.

Như vậy nguy cơ tụt hậu ngày càng xa so với các nước trong khu vực và trên thế giới là có thực và ngày càng thể hiện rõ rệt.

2. Về đề nghị Chính phủ cần điều hành linh hoạt, rõ ràng để tăng năng suất lao động của nước ta.

Năng suất lao động là một chỉ tiêu kinh tế phản ánh năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, do vậy mọi nỗ lực của Chính phủ trong điều hành nền kinh tế đều nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Chính phủ đã tập trung vào ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước đến năm 2020, đó là cải cách thể chế, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó là quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công, đổi mới giáo dục đào tạo và nâng cao trình độ khoa học- công nghệ của sản xuất, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,...

Quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động đòi hỏi sự điều hành linh hoạt và phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, khu vực doanh nghiệp và sự đồng lòng của người dân.

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kính gửi Quý cơ quan tổng hợp./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban thường vụ QH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Chủ nhiệm VPQH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Trưởng đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Thái Bình, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Quảng Nam, Cà Mau, Sơn La, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Cục NCC, Vụ LĐTL, Vụ PC, VPQGGN, Viện KHLĐXH;
- Lưu: VT, TKTH.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



